

Trở lại với tôi, cha Kevin nhắc lại từ đầu của sß này là "đåu hiåu của niềm hy vọng của người Việt Nam än nä đã trở nên bất ß áp chế của người sß quê hương họ." Một vài năm sau, nó đã trở thành "biåu hiåu đåu tranh trong cộng đồng Việt Nam." Nhưng "hôm nay của sß này thì hẳn tinh thần hòa giải trong cộng đồng."

Bài viết của ký giả LÂM VĂN SANG

Báo VietMercury

Thứ Tư, ngày 22-5-2002



Nữ nghệ sĩ cổ lương Bạch Tuyết

trong 41



M
E
G
T

www.bayarea.com

San Jose Evening News xuất bản số 174 năm thứ tư thứ

MỘT TRANG SỬ MỚI CHO GIÁO XỨ MARIA GORETTI

NGÀY H



Cha Chánh xứ Kevin P. Joyce mừng cao tẩm bằng gỗ gắn chiếc chìa khóa cho Nguyễn Đường Các Thánh Tử Đạo. Bên trái là ông Trần An Bội, người đã trao chìa khóa cho linh mục Joyce.



Cư bà Nguyễn Thị Quế, 80 tuổi, Jose đang nguyện cầu lễ dâng ở Xứ St. Maria Goretti.

“Tôi chào đón các anh chị em với niềm vui lớn trong biến cố lịch sử và cơ hội vui này.”

Cha Chánh xứ Kevin P. Joyce

Đến Thánh Tử Đạo Việt Nam, số 685 đường Singleton, đã thực sự chuyển mình đổi mới, mở ra một chương khác trong lịch sử hình thành của địa điểm này.

Đến Thánh này đã trở thành cơ sở phụ thuộc của Giáo Xứ St. Maria Goretti và được gọi là “Nguyễn Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Maria Goretti.”

Hôm đó là ngày Chủ Nhật, 19 tháng Năm, 2002, ngày đánh dấu mốc chấm dứt một chặng đường dài, 16 năm mới,

ngày bắt đầu một hành trình khác đi xa hơn về phía tương lai.

Trong một tập họp đông đảo khác thường và trang nghiêm hơn hết, người ta chứng kiến ở đây, như tuyên bố của Đức Giám Mục Patrick J. McGrath chủ lễ, hình ảnh “một gia đình được tái lập và cùng bước chung trong hành trình hương về với Chúa.”

Cha chánh xứ Kevin P. Joyce, trong một bài diễn văn cảm động mở đầu bằng tiếng Việt, “Tôi chào đón các anh chị em với niềm vui lớn trong biến cố lịch sử và cơ hội vui này.” Theo ông, đây là ngày “mở ra trang sử mới cho Giáo Xứ Maria Goretti và Giáo Hội San Jose.”

Cha Kevin đó bằng tiếng về ý nghĩa cơ trong ngày, n quát, một cố t Với ngày Lễ 5 “thắng lợi của chết.” Với việ xứ Singleton / San Jose, đó l hóa giải trên óng, Satan là l Chúa Kitô là r

Trước mọi t nhắc lại trước i “điều hậu của của người Việt trốn bỏ sự áp; quá hương họ sau, nơi đây i hậu đều tra đồng Việt Nam



Văn Song

ARIA GORETTI NGÀY HÒA



Cha Đổ Văn Đình, Cha Chính Sĩ Kevin P. Joyce và Đức Giám Mục Patrick J. McGrath cùng các linh mục cất bằng Thánh Hình Nguyễn Đường Các Thánh Tử Đạo Sơn Chủ Nhật.

Một giai đoạn lịch sử đã qua

SỐ TAY CỘNG ĐỒNG

gợi lại câu chuyện của 27 năm trước, "cũng những ngày này của tháng Năm, năm 1975."

Ông nói, "Cha Nguyễn Văn Tịnh lúc đó còn là một linh mục trẻ, đầu chưa có một sợi tóc bạc, đã quy tụ những người công giáo Việt Nam lại, đi hái ở tại cánh đồng ruộng dưới Morgan Hill, đi bán giấy báo cũ, đi bán lon nhôm và dành dụm tiền bạc, để có thể mua cơ sở này. Từ đó đến nay, chúng con trên quê cơ sở như một tổ-đường thần yếu."

Ban đầu cùng với cha Tịnh có cha Đổ Văn Đình, cha Nguyễn Chính, cố linh mục Vũ Thanh Trường, về sau có

cha Trần Quý Thiện, cha Phạm Quang Thủy, cha Nguyễn Quốc Hải, cha William Strout, cha Hải Quốc Khánh và cha Nguyễn Mạnh Tân.

Chuyện xưa, ông Trần An Hải chỉ tóm tắt như thế. Nhưng người ta chưa thể quên vào năm 1986, thánh nguyện thư của giáo dân Việt Nam xin thành lập Giáo Xứ Thánh Nhân đã là một biến cố lớn tại San Jose. Tòa Giám Mục San Jose đòi dứt phép thông công hai ông Trần An Hải và Trần Công Thiện, nhưng quyết định này sau đó đã được hủy bỏ.

Các điều đình tại tòa án

Giám Mục bán lại cơ sở cho Hội Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (HCCDCGVN) với giá 400,000-đô-la và ra lệnh cấm cử hành Thánh Lễ tại đây. Các linh mục Việt, Mỹ từ các nơi đến, không tuân phục lệnh này.

Năm 1997, để chuẩn bị cho việc hòa giải Năm Thánh 2000, HCCDCGVN quyết định ngưng cử hành Thánh Lễ tại cơ sở. Các giáo dân xin gia nhập giáo xứ Thánh Maria Goretti.

Năm 1999, hai Đức Cha DuBoisne và McGrath đã ký quyết định thành lập Giáo Xứ Thánh Nhân Việt Nam. Các phiên họp hòa giải giữa đôi bên bắt đầu vào ngày 25 tháng Giêng, 2000.

Tất cả các phiên họp hòa giải được đặc kết lại trong thư

28 tháng Ba, 2001, gửi ông Trần An Hải. Nội dung tóm lược trong thư có thể tóm tắt như sau: Cơ sở Singleton sẽ trở thành "cơ sở phụ thuộc của giáo xứ Thánh Maria Goretti. Nguyễn Đường sẽ được gọi là "Nguyễn Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Thánh Maria Goretti."

Cơ sở sẽ được duy trì vĩnh viễn để tôn vinh các Thánh tử đạo Việt Nam và phát triển văn hóa Việt Nam. Trong những hợp nếu trong tương lai Giáo Xứ Thánh Maria Goretti không còn nữa thì Giáo Phận San Jose sẽ duy trì tiếp tục được hiện hai mục tiêu trên.

Mẫu người Việt ôn hòa

Tháng trước của cơ sở Singleton gần liền với tên tuổi

Ngày 05 tháng 10 năm 2008